
(ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลแม่วำง   

สมัยสำมัญ  สมัยแรก  ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕9 

เมื่อวันท่ี   25  กุมภำพันธ์  ๒๕๕9 

ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลแม่วำง 

---------------------------------------  

ผู้มำประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายสง่า  กันธิยะ ประธานสภาเทศบาล สงา่  กันธิยะ  

๒ นายสมบัติ    ก ่าผัน รองประธานสภาเทศบาล สมบัติ    ก ่าผัน  

๓ นายธนวัฒน์  สุรนิต๊ะ เลขานุการสภาเทศบาล ธนวัฒน์  สุรินต๊ะ  

๔ นายนิกร     อุ่นเมอืงอนิท์ สมาชิกสภาเทศบาล นิกร   อุ่นเมืองอินท์  

๕ นายนพดล   สุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล นพดล   สุวรรณ  

๖ นายประดิษฐ์   บุญมี สมาชิกสภาเทศบาล ประดิษฐ์  บุญมี  

๗ นายวิรัตน์   ค่าประเสรฐิ สมาชิกสภาเทศบาล วิรัตน ์  ค่าประเสริฐ  

๘ นายศร     จันทร์ตา สมาชิกสภาเทศบาล ศร   จันทร์ตา  

๙ นายศรีพันธ์   หลวงเป๊ก สมาชิกสภาเทศบาล ศรพีันธ์  หลวงเป๊ก  

๑๐ นางสมศรี   บุญมา สมาชิกสภาเทศบาล สมศร ี  บุญมา  

๑๑ นายอ่านวย   เต๋จา สมาชิกสภาเทศบาล อ่านวย   เต๋จา  

 ผู้เข้ำร่วมประชุม    

๑ นายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร นายกเทศมนตรีต่าบลแมว่าง ไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร  

๒ นายทองค่า    พรหมเย็น รองนายกเทศมนตรี ทองค่า    พรหมเย็น  

๓ นางสายฝน  สินธุมัด รองนายกเทศมนตรี สายฝน  สินธุมัด  

4 นายจ่ารูญ   พลอยแดง เลขานุการนายกฯ จ่ารูญ   พลอยแดง  

5 นายศรีมา   ทิพย์สุวรรณดี ที ปรึกษานายกฯ ศรมีา  ทิพย์สุวรรณดี  

6 นายไพโรจน ์ นันโท ปลัดเทศบาลต่าบลแมว่าง ไพโรจน์   นันโท  

7 นางอไุรลักษณ์ เรือนสิงห์ รองปลัดเทศบาลต่าบลแมว่าง อุไรลักษณ์ เรือนสงิห์  

8 นายชูชีพ   ศิริ ผูอ้่านวยการกองช่าง ชูชีพ  ศิริ  

9 นางสาวฐิติรัตน์  ทิพย์รัตน์ ผูอ้่านวยการกองคลัง ฐิติรัตน์  ทิพย์รัตน์  

10 ว่าที รอ้ยตรีวุธิชัย   ค่าพิบูลย์ หัวหนา้ส่านักปลัดเทศบาล วุธิชัย   ค่าพิบูลย์  

11 นายพิศาล   แสงรัตน์ หัวหน้าฝา่ยกจิกรรมเด็กและเยาวชน พิศาล  แสงรัตน์  

๑2 น.ส.อภญิญา   วงค์ใหญ่ หัวหน้าฝา่ยบรหิารงานสาธารณสุข อภญิญา   วงค์ใหญ่  

13 นางสาววิไลพร  ไชยวุฒิ นิติกรช่านาญการ วิไลพร  ไชยวุฒิ  

14 นางพรรณี ผัดดี นักจัดการงานทั วไปปฏิบัติการ พรรณี ผัดดี  



- ๑ - 

เริ่มประชุมเวลำ  ๑๐.๐๐ น. 
 

เลขำนุกำรสภำฯ เรียนประธานสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง รองประธานสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง  

สมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง ท่านนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรี   

เลขานุการนายกเทศมนตรีต่าบลแม่วาง   ที ปรึกษานายกเทศมนตรี  ท่านปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต่าบลแม่วางทุกท่าน บัดนี้  สมาชิก

สภาเทศบาล ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านประธานสภาจุดธูปเทียน บูชาพระ

รัตนไตย  และด่าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ตอ่ไปครับ 

ประกาศสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง  เรื อง   เปิดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   

สมัยแรก   ประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๕9   ตามมติที ประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง  ครั้งแรก  

เมื อวันที   27 กุมภาพันธ์  2558    สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้ก่าหนดสมัยประชุม

สามัญ    สมัยแรก     ประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๕9    เริ มตั้งแต่วันที   1 กุมภาพันธ์  ๒๕๕9  

ถึง  1   มีนาคม   ๒๕๕9   มีก่าหนด   ๓๐  วัน  นั้น  สภาเทศบาลต่าบลแม่วาง จึง

ประกาศเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยแรก   ประจ่าปี พ.ศ.  ๒๕๕9  ตั้งแต่

วันที   1   กุมภาพันธ์     ๒๕๕9   ถึง  1  มีนาคม   ๒๕๕9    มีก่าหนด    ๓๐    วัน  

จงึประกาศให้ทราบโดยทั วกัน 
 

ประธำนสภำเทศบำล สวัสดีสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแมว่างทุกท่าน   พร้อมทั้งผูบ้ริหารเทศบาลต่าบลแม่วาง   

ปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล   

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ่าปี  ๒๕๕9   ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวำระที่  ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

(ไม่ม)ี 
 

ระเบียบวำระที่  ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
 

ประธำนสภำเทศบำล ในวาระการนี้เป็นการรับรองการประชุมสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง  สมัยสามัญ  สมัยที   

4  ครั้งที   ๑  เมื อวันที   ๒1  ธันวาคม   ๒๕๕8  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอ้งประชุมสภา

เทศบาลต่าบลแมว่าง ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง  ได้ตรวจดูรายงานการ

ประชุมว่ามีเนื้อหาหรือขอ้ความใดบ้างที ไม่เป็นไปตามการประชุม  ในครั้งน้ันเชญิตรวจดู

ครับ  (ไม่ม)ี  ถือว่าสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง  ได้รับรองในรายงานการประชุม

สภาเทศบาลต่าบลแมว่าง  สมัยสามัญ  สมัยที   4  ครั้งที   ๑  เมื อวันที   21  ธันวาคม   

๒๕๕8  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง   
 

 ระเบียบวำระที่  ๓  กระทู้ถำม 

ประธำนสภำเทศบำล  วันนีม้ีกระทู้ถาม  เชิญผูเ้สนอกระทู้ถาม คุณธนวัฒน์ 
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นำยธนวัฒน์ สุรนิต๊ะ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  กระผมนายธนวัฒน์   สุรินตะ๊ สมาชิกสภาเทศบาล   

   บทบาทหนา้ที ของสมาชิกสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง  คือ ตรวจสอบการท่างานของ 

   ผูบ้ริหาร  และดูแลงบประมาณของเทศบาลของเรา   ขอสอบถามการบริหารงานราชการ 

 เรื อง  งานถนน คสล. ซอย 2  บ้านกิ วแลป่าเป้า หมูท่ี  3  ต่าบลบ้านกาด  อ่าเภอแมว่าง  

จังหวัดเชยีงใหม ่เมื อครั้งประชุมที ผา่นมาท่าน สท.ประดิษฐ์  บุญมี  ได้ซักถามทาง 

ผูบ้ริหารเกี ยวกับถนนเส้นดังกล่าวได้ด่าเนินการเรียบร้อยแล้วหรอืยัง และได้มปีัญหา 

หลายๆอย่างท่านประธานสภาครับขออนุญาตน่าเอาเอกสารเพื อแสดงใหส้มาชิกสภา 

ได้รับทราบ ครับ 
 

ประธำนสภำเทศบำล  ผมอนุญาตให้แนบเอกสาร รูปภาพ,ใบจา่ยสินค้าคอนกรีตผสมเสร็จและใบจดทะเบียน 

บริษัท สหพรีกิจกรุ๊ป จ่ากัด และให้เจา้หน้าที ด่าเนินการส่าเนาเอกสารเพื อแจกจ่ายให้กับ 

สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบ้ริหารได้รับทราบ ขอท่าความเข้าใจกับเจ้าของกระทู้ว่า 

การตัง้ค่าถามกระทู้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

ท้องถิ น พ.ศ.2547 ข้อ 92 วรรสอง ข้อเท็จจริงที อา้งประกอบกระทู้ถามทั วไปต้องเป็น

 ข้อเท็จจริงที ผู้ตั้งกระทู้ถามรับรองว่าถูกต้อง แม้ไมไ่ด้ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้ถามทั วไปก็

 ตาม และถ้าจ่าเป็นจะต้องมีค่าชีแ้จงประกอบก็ใหร้ะบุแยกเป็นส่วนหนึ งต่างหาก ค่าถาม 

 ข้อเท็จจริง ตลอดจนค่าชีแ้จงประกอบ ตอ้งไม่ฟุม่เฟือย วกวน ซ้่าซาก หรือมีลักษณะเป็น

 การอภิปราย เดี๋ยวถ้าเจ้าหน้าที ถ่ายเอกสารประกอบแล้วขอให้เจา้ของกระทู้ช่วยตั้ง 

ค่าถามแบบกระชับด้วยครับ      เชญิเจา้ของกระทู้ครับ 
 

นำยธนวัฒน์ สุรนิต๊ะ ขอบคุณมากครับท่านประธานสภา  ผมอยากใหทุ้กท่านได้ดูรูปดังตอ่ไป รูปถ่ายที ผมได้

   ถ่ายให้สมาชิกได้ดูพิจารณาด้วยกันรูปถนนที ด่าเนนิการก่อสร้างแล้วเสร็จมีผวิหน้าถนน 

ขรุขระบริเวณตั้งแต่หนา้บ้านนายหมื นไปจนถึงป้ายก่อสร้างโครงการฯเห็นไหมครับว่ามี

การช่ารุดหลายจุด  เราได้สอบถามไปตั้งแตเ่มื อวันที  21 ธันวาคม  2558 ขนาดนี้

ล่วงเลยมาแล้ว 2 เดือน ไม่ทราบว่ามีการแก้ไขหรอืยังครับ  ผมมองดูแล้วว่าโครงสร้าง

พืน้ฐาน ปี 2ปี ที ผ่านมาจะเป็นถนน คสล.เกือบทุกที ซึ งผมได้มาดูแล้วว่าตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล รวมถึงฉบับแก้ไข มาตราที  48 จตุทศ (3)เป็นผู้มีสว่นได้เสียไม่

ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มในสัญญาที เทศบาลเป็นคู่สัญญา หรือในกิจการที กระท่า

ให้แก่เทศบาลนั้น คือในต่าแหนง่นายก รองนายกเทศมนตร ีที ปรึกษานายกเทศมนตร ี 

และเลขานุการนายกเทศมนตร ี ต้องไม่กระท่าการอย่างใดอย่างหนึ ง  ซึ งผมมีเอกสารใบ

จา่ยสินค้าคอนกรีตผสมเสร็จ รหัสที จ่ายคือ บริษัท สหพีรกิจ กรุ๊ป จ่ากัด   ลงถนน

เทศบาลต่าบลแมว่าง  ผมมองดูว่าบริษัท สหพรีกิจ กรุ๊ป จ่ากัด  เป็นของใครอีกอย่างผม

ได้ไปขอดู พรบ.ข้อมูลขา่วสาร ใบจดทะเบียนพาณิชย์ที องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชยีงใหม่ ชื อ บริษัท สหพีรกิจ กรุ๊ป จ่ากัด  กรรมการของบริษัทมี 3 คน ตามรายชื อ

ดังตอ่ไปนี ้  1.นางสมสุข  พีรพุทรางกูร     2.นายพจน์  จินาวรกุล  และ     
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3.นางสาวณัฐพร  พีรพุทธรางกูร   ทุนจดทะเบียน  1,000,000 บาท ส่านักงานแหง่

ใหญ่ ตัง้อยู่เลขที  230/1 หมู่ที  4 ต่าบลดอนเปา อ่าเภอแมว่าง  จังหวัดเชียงใหม่  และ

แหง่ที 2 ส่านักงานสาขา ตัง้อยู่เลขที  117 หมูท่ี  5 ต่าบลหางดง  อ่าเภอหางดง จังหวัด 

เชยีงใหม่ ซึ งผมมามองดูแล้วว่า ชื อ-สกุล มันตรงกับผู้บริหารของเรา ซี งอาจจะคงเข้า

ขา่ยผู้มีสว่นได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มในโครงสรา้งพื้นฐานต่างๆครับ ใบส่าคัญ

จา่ยสินค้าคอนกรีตผสมเสร็จ เมื อวันที  15มกราคม 2557 ลงงานเทศบาลต่าบลแมว่าง  

ซึ งเป็นถนนหกแยก วันที   20  สิงหาคม   2558  ถนน คสล. หมู่ที   3  ซอย 2  บ้าน 

กิ วแลป่าเป้า  ซึ งหมายความว่าอาจจะมีสว่นได้เสีย ผมไม่ทราบว่าจะเท็จจริงประการใด  

ผมมาตรวจสอบดูแล้วว่าผูบ้ริหารของเราอยู่ทะเบียนบ้านที   230/1  ม.4 ต.ดอนเปา   

อ.แมว่าง  จ.เชยีงใหม ่ ขออนุญาตอ้างองิ คอืกรรมการบริษัทมี 3 คน คือ นางสมสุข 

พีรพุทธรางกูร    ได้เสียชวีิตประมาณ   เดือนมถิุนายน ปี  2556 หรอื 2557    และ

นางสาวณัฐพร  พีรพุทธรางกูร  ตามใบเสร็จปี 2557  เธอน่าจะอยู่เมืองจีน  ส่วน 

นายสุธี  พีรพุทธรางกูร  รู้สึกว่าจะอยู่ประเทศอังกฤษ  ผมดูแล้วว่าอาจจะมีสว่นได้เสียดู

ตามพยานหลักฐานเอกสาร  อยากขอใหท้างผูบ้ริหารได้เร่งแก้ไข  ถนนคสล. ม.3   บ้าน

กิ วแลป่าเป้า   ผมก็มีกระทู้ถามเพียงแค่นีค้รับขอบคุณครับ 
 

ประธำนสภำเทศบำล  เจ้าของกระทู้ถามได้ถามเกี ยวกับถนน คสล. บ้านกิ วแลป่าเป้า เชญิผูม้ีสว่นเกี ยวข้องตอบ 

   กระทู้ถาม เชิญผู้อ่านวยการกองช่างครับ 
 

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  กระผมนายชูชีพ  ศริิ  ผูอ้่านวยการกองชา่ง  

     กรณีถนนเส้นดังกล่าวกองช่างเทศบาลต่าบลแมว่าง ได้มหีนังสือถึงผูร้ับจ้างให้มา 

ด่าเนินการซ่อมแซม (หนังสือที  ชม 52903/1101  ลงวันที  9 ธันวาคม 2558 เรื อง 

แจ้งให้ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านกิ วแลป่าเป้า)  ไปแล้วและได้มีการประสานทางโทรศัพท์

อย่างต่อเนื องซึ งทราบว่าทางผู้รับจ้างได้เตรียมวัสดุส่าหรับการซ่อมแซมไว้แล้วขาดแต่

เพียงวัสดุบางอย่างคือน้่ายาประสานคอนกรีต และความไม่พร้อมของแรงงานโดยผู้

รับจ้างคาดการณ์ว่าไม่เกินกลางเดือนมีนาคม 2559 จะเข้าด่าเนินการซ่อมแซมให้แล้ว

เสร็จ ขอบคุณครับผม 
 

ระเบียบวำระที่   ๔  เรื่องที่คณะกรรมกำรท่ีสภำท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจำรณำเสร็จแล้ว 

(ไม่ม)ี 
 

ระเบียบวำระที่   5  เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำ 

5.๑ เรื อง  การก่าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ่าปี  พ.ศ. ๒๕๕9 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ น  พ.ศ. ๒๕๔๗  

ข้อ ๑๑ (๒) ให้สภาเทศบาลก่าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ่าปีแต่ละสมัยในปีนัน้

จะเริ มเมื อใด   แตล่ะสมัยในปีนั้นก่าหนดกี วัน  ประกอบมาตรา ๒๔ วรรค ๔  แหง่

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  ๑๓) 
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พ.ศ. ๒๕๕๒  สมัยประชุมสมัยหนึ ง ๆ ใหม้ีก่าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน แต่ถ้าจะขยาย 

เวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด  เชญิคุณสมบัติ ก ่าผัน  

ครับ 
       

นำยสมบัติ ก่ ำผัน เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  กระผมนายสมบัติ ก ่าผัน สมาชิกสภาเทศบาล 

  ต่าบลแมว่าง  ตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ มเติม ฉบับที  13  

พ.ศ. 2552 มาตรา ๒๔ ก่าหนดให้ ในปีหนึ งให้มีสมัยประชุมสามัญสี สมัย สมัยประชุม

สามัญครั้งแรกและวันเริ มประชุมสมัยสามัญประจ่าปีให้สภาเทศบาลก่าหนด ประกอบกับ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ. ๒๕๔๗  รวม

แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๒) และ ข้อ ๒๑  ก่าหนดให้สภาเทศบาล 

ก่าหนด วาการประชุมสมัยสามัญประจ่าปแต ละสมัย ในปนั้นจะเริ มเมื อใด แตละสมัย

ในปนั้นมีก่าหนดกี วันกับให ก่าหนดวันเริ มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ่าปสมัยแรก

ของปถัดไปและมีก่าหนดกี วัน นัน้   และโดยมติที ประชุมสภาเทศบาลต่าบลแม่วาง   สมัย

สามัญ สมัยแรก  เมื อวันที  27กุมภาพันธ์  ๒๕๕8สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบให้

ก่าหนดสมัยประชุม สมัยแรก ประจ่าปี  ๒๕๕9 เริ มตั้งแต่วันที 1 กุมภาพันธ์  ๒๕๕9  ถึง 

1 มีนาคม ๒๕๕9 ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ก่าหนดสมัยประชุม ประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๕9 ดังนี้ 

สมัยที   ๒  ตั้งแต่วันที   ๑  พฤษภาคม – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕9  เป็นเวลา  ๓๐  วัน 

             สมัยที   ๓  ตั้งแตว่ันที   1  สิงหาคม  -   30  สิงหาคม   ๒๕๕9  เป็นเวลา  ๓๐  วัน 

           สมัยที   ๔  ตั้งแตว่ันที   1  ธันวาคม  -   ๓0 ธันวาคม   ๒๕๕9   เป็นเวลา  ๓๐  วัน 
 

ประธำนสภำเทศบำล มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื นไหมครับถ้าไม่มีผมจะขอมตจิากที  

ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบกับก่าหนดสมัยประชุม ประจ่าปี พ.ศ. ๒๕๕9 โปรดยก 

มอืขึน้ 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ       11    เสียง 
 

ประธำนสภำเทศบำล  ๔.๒    เรื อง   การก่าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ของปี พ.ศ. ๒๕60 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  

ข้อ  ๑๑  (๒)  ให้สภาเทศบาลก่าหนดวันเริ มประชุม สมัยสามัญประจ่าปี สมัยแรกของปี

ถัดไป และมีก่าหนดกี วัน ประกอบมาตรา ๒๔ วรรค ๔  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  สมัยประชุมสมัยหนึ ง ๆ ให้มีก่าหนดไม่

เกิน ๓๐ วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญ

คุณสมบัติ  ก ่าผัน  ครับ 
 

นำยสมบัติ  ก่ ำผัน เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  กระผมนายสมบัติ ก ่าผัน สมาชิกสภาเทศบาลต่าบล 

แมว่าง  ขอเสนอญัตติ ก่าหนดสมัยประชุม สมัยแรก ประจ่าปี พ.ศ. 2560  เป็นวันที  1  

กุมภาพันธ์  ๒๕60 ถึง วันที   2 มีนาคม 2560 เป็นเวลา ๓๐  วัน ๓๐  วัน 
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ประธำนสภำเทศบำล มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื นไหมครับถ้าไม่มีผมจะขอมตจิากที  

ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบกับการก่าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ของปี  

พ.ศ. 2560   โปรดยกมอืขึ้น 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ       11    เสียง 

 

ประธำนสภำเทศบำล 5.๓  เรื อง ญัตติค้างพิจารณา  เรื องขอรับความเห็นชอบการกู้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการ 

   เทศบาล (ก.ส.ท) 

 

ประธำนสภำเทศบำล ตามที มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที  4 ครั้งที  1 เมื อวันที   21  ธันวาคม  2558 

     ที ผ่านมา คณะผูบ้ริหารได้เสนอญัตติเรื องขอรับความเห็นชอบการกู้เงนิกองทุนส่งเสริม 

   กิจการเทศบาล (ก.ส.ท) ให้ที ประชุมสภาได้พิจารณาและที ประชุมสภาได้พิจารณาแล้วได้ 

มีมติขอใหท้างเจา้หน้าที ตลอดจนคณะผูบ้ริหารได้ท่าหนังสอืชี้แจงเกี ยวกับการให้ความ

เห็นชอบกู้เงินในครั้งนี้ ซึ งผมได้ศกึษารายละเอียดทั้งหมดแลว้ปรากฏว่ารถยนต์กระบะ

บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จ่านวน 1 คัน หมายเลข

ทะเบียน 82-0216 เชียงใหม ่เดิมเป็นรถยนต์บรรทุกขยะอเนกประสงค์ ยี ห้อ ISUZU สี

เหลือง ซึ งเทศบาลต่าบลแม่วางรับเข้าเป็นครุภัณฑ์ เมื อเดือน กรกฎาคม 2548  อายุใน

การใชง้านมาตลอด 23 กว่าปี ก็ได้ท่าการซ่อมแซมมาโดยตลอดระยะ 7 ปีหลังจากสถิติ

ข้อมูลที เจ้าหน้าที ได้ให้มามีการซ่อมแซมตั้งแตป่ี 2552 – 2558 รายจ่ายของการซ่อม

รถคันนีอ้ยู่ที  65,687.40 เฉพาะค่าซ่อม  ส่าหรับรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 

ปริมาตรกระกอบสูบไม่ต ่ากว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย  เทศบาลรับเข้าเป็นครุภัณฑเ์มื อ

ปี 2545  อายุการใชง้าน 13 ปีกว่า แล้วได้ท่าการบริการประชาชนมาโดยตลอด

ระยะเวลา  13กว่าปี ท่าการซ่อมแซมมาแล้วหลายครั้งจากสถิติทั้งหมด  ซ่อมมาตั้งแต่ปี 

2552 – 2558   7ปีหลังรวมรายจ่ายในการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 

ล้อ ปริมาตรกระกอบสูบไม่ต ่ากว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย   422,630.80  ซึ งรถทั้ง

สองคันเป็นรถบริการประชาชนถ้าไม่มรีถซ่อมไฟฟ้าหรือว่ารถขยะที ตอ้งบริการเก็บขยะ

ทุกวันเวลาไฟฟ้าดับชาวบ้านมาแจง้ให้ไปซ่อมไฟฟ้าก็จะล่าบากเจ้าหน้าที   บางครั้งก็มี

สมาชิกสภาเราได้น่าบันไดไม้เพื อไปซ่อมแซมไฟฟ้าเอง  เป็นการเสี ยงอันตรายทั้งสมาชิก

สภาและทางพนักงานที ซ่อมแซมไฟฟ้าผมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในเมื อเราไม่สามารถที จะ

ใช้จ่ายเงนิสะสมของเทศบาลได้ ซึ งไม่เข้าระเบียบและหนังสอืสั งการของ

กระทรวงมหาดไทย  ผมพิจารณาแล้วเห็นชอบอนุมัติให้กู้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการ

เทศบาล (ก.ส.ท.) ได้ครับ  แล้วตลอดระยะเวลาด่าเนนิการขอให้แจง้ให้สภาเราทราบเป็น

ระยะด้วยครับ  เพื อเป็นการบริการที สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพที ดยีิ งขึ้น 
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ประธำนสภำเทศบำล 5.4 ญัตติ  เรื อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑท์ี ดนิ และ 

สิ งก่อสร้าง ที ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรอืโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

เชญิผูบ้ริหารครับ 

  

นำยกเทศมนตรีฯ  เรียนประธานสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง ที เคารพผมนายไกรลักษณ์  พีรพุทธรางกูร 

ตามที สภาเทศบาลต่าบลแม่วาง  ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณา 

ให้ความเห็นชอบ  ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕9  และนายกเทศมนตรีต่าบลแม่วาง  ได้ลงนามประกาศใช้งบประมาณไปแล้ว  นั้น

บัดนี้  เทศบาลต่าบลแม่วาง มีความจ่าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  

ในหมวดค่าครุภัณฑท์ี ดนิ และ สิ งก่อสร้าง ที ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรือ  

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น  พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที ดิน และ 

สิ งก่อสร้าง ที ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ให้เป็นอ่านาจอนุมัติของสภาท้องถิ น ” เทศบาลต่าบลแม่วาง จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที ดิน และ สิ งก่อสร้าง ที ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

เปลี ยน หรือ โอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

โอนลด 

ส ำนักปลัด 

แผนงานบริหารงานทั วไป  งานบริหารทั วไป งบด่าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย     ประเภท 

รายจ่ายเพื อให้ได้มาซึ งบริการ  หน้า 52  1)เพื อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือ เข้าปก

หนังสือ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการ

ด่าเนินคดี  ตามค่าพิพากษา  ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์วารสาร จุลสารค่าใช้จ่ายในการ

จัดท่า  ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าจ้างเหมาบริการอื นๆ ฯลฯ เป็นเงิน  150,000 บาท    

โดยโอนลด  ครั้งนีเ้ป็นจ่านวน 4,600 บาท  

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม   

แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื น  งบด่าเนินงาน  

หมวดค่าวัสดุ  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  หน้า 76 ตั้งไว้  40,000 บาท  ขอ

อนุมัตโิอนลด  จ่านวน  8,600 บาท 
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กองกำรศึกษำ 

แผนงานการศึกษา    แผนงานทั วไปเกี ยวกับการศึกษา    งบด่า เนินงาน     หมวด 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ่า)    ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   หน้า   64     ตั้งไว้   

112,800 บาท   โดยโอนลด  ครั้งนีเ้ป็นจ่านวน 16,000.- บาท  

ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 

ส ำนักปลัด 

 แผนงานบริหารงานทั วไป  งานบริหารทั วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑท์ี ดนิและ 

สิ งก่อสร้าง     ประเภท ค่าครุภัณฑ์การเกษตร  หน้า 55  เพื อจัดซื้อปั๊มหอยโข่ง                                                                                                                                                   

สวมอลูมิเนียม ไดซิ 3 นิ้ว ราคา 4,600 บาท จ่านวน 1 เครื อง งบประมาณ 4,600.-

บาท  (โดยจัดหานอกบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 

-ปั๊มหอยโข่ง สวมอลูมิเนียม ไดซิ 3 นิว้  ดังนี้ 

     1) เป็นเครื องปั๊มน้่าแบบหอยโข่ง ใชเ้ครื องยนต์เบนซิน 

2)ขนาดท่อสง่ไม่น้อยกว่า 3 นิว้ 

3)ส่งน้่าได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรอืประมาณ 30 ฟุต 

4)สูบน้่าได้ไม่นอ้ยกว่าตามปริมาณที ก่าหนด 

   งบประมำณรวมทั้งสิ้น   4,600.- บำท 

                กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1. แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั วไปเกี ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  หมวดค่า 

ครุภัณฑท์ี ดนิและสิ งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์ส่านักงาน  เพื อจัดซื้อตู้ใส่เอกสารล้อเลื อน  

จ่านวน 1 ตัว ราคา 3,600 บาท  (โดยจัดหานอกบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 

-ตู้เอกสาร  เหล็กเสียบแฟ้มมีล้อเลื อน ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ช่อง และมีขนาด ของตู้

กว้างไม่นอ้ยกว่า 90 มม.   หนาไม่น้อยกว่า 30 มม. สูงไม่นอ้ยกว่า  180 มม. 

  2. แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั วไปเกี ยวกับสาธารณสุข      งบลงทุน    หมวดค่า 

  ครุภัณฑ ์   ครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์หรอืการแพทย์  เพื อจัดซือ้เครื องวัดความดันโลหติแบบ 

  อัตโนมัติ  จ่านวน 1 เครื อง เป็นเงิน 5,000.-บาท  (โดยจัดหานอกบัญชรีาคามาตรฐาน 

  ครุภัณฑ)์ 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 

    เครื องวัดความดันโลหติที ต้นแขน ระบบ Oscillometric 

   - ความเที ยงตรง ความดัน +/- 3 มม.ปรอท ชพีจร +/- 5% 

   - สามารถบันทึกข้อมูลการวัดได้ไม่น้อยกว่า 90 ครั้ง 

   - แสดงคา่เฉลี ย จากการวัด 3 ครั้งภายใน 10 นาที 

   - ผา้พันแขนแบบ Easy Positioning Wrap 
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   - มีแถบบอกระดับความดันโลหติ 

   - หนา้จอใหญ่ อา่นค่าได้ง่าย 

   - แสดงสัญลักษณ์ความดันโลหิตสูง Hypertension Indicator 

   - แสดงสัญลักษณ์ เมื อมีการเคลื อนไหวร่างกายขณะวัด 

   - ไฟสัญลักษณ์แสดงเมื อมีการพันผา้พันแขนอย่างถูกต้อง 

   - ไฟสัญลักษณ์แสดงค่าความดันโลหิตปกติ หรอืเกินมาตรฐาน 

   - สามารถวัดผูท้ี มกีารเต้นหัวใจผิดปกติ (Irregulor Heartbeat)  

   - ใช้งานสะดวก งา่ยยิ งขึน้ด้วยปุ่มสัมผัส เพียงปุ่มเดียว 

   - ใช้ถ่าน AAx4 (ใช้ได้ประมาณไม่น้อยกว่า 1,500 ครั้ง) หรอืใช้ไฟบ้าน(อุปกรณ์เสริม) 

   งบประมำณรวมทั้งสิ้น   8,600.- บำท 

   กองกำรศึกษำ 

   1.แผนงาน  การศกึษา  งานบริหารงานทั วไปเกี ยวกับการศกึษา งบลงทุน  หมวด  

   ค่าครุภัณฑท์ี ดนิและสิ งก่อสร้าง  ประเภท ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ (จัดซื้อเครื องพิมพ์ชนิด 

   เลเซอร์ ชนิด LED สี แบบ Network) จ่านวน 1 เครื อง เป็นเงิน 16,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 

   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 600x600 dpi 

   - มีความเร็วในการพิมพ์รา่งสไีม่น้อยกว่า 20หนา้ต่อนาที  

   - มีความเร็วในการพิมพ์รา่งขาวด่าไม่นอ้ยกวา 20 หนา้ต่อนาที  

   - มีหน่วยความจ่า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  128 MB 

   -สามารถพิมพเ์อกสารกลับหนา้อัตโนมัติได้ 

   - มีช่องเชื อมตอ่(Interface)แบบ Parallel หรอื USB 2.0 หรอืดีกว่า จ่านวนไม่น้อยกว่า  

   1 ช่อง 

   -มีช่องเชื อมตอ่ระบบเครื องขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  Base-T  

   หรอืดีกว่า จ่านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter , Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า 

    250 แผ่น 

    งบประมำณรวมทั้งสิ้น   16,000.- บำท 

   จงึเรียนเพื อโปรดให้สภาเทศบาลต่าบลแมว่าง พิจารณาต่อไป 

 

ประธำนสภำเทศบำล   ตามที ผูบ้ริหารได้ขอความเห็นชอบการขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจา่ยในหมวดค่า 

   ครุภัณฑท์ี ดนิ และสิ งก่อสร้าง ที ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรอืโอนไปตั้ง 

จา่ยเป็นรายการใหม่  เชิญสมาชิกสภา  เทศบาลต่าบลแมว่างเราได้ พิจารณาหรอืจะ 

อภปิรายเชิญครับ  คุณธนวัฒน์ 
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นำยธนวัฒน์ สุรนิต๊ะ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  กระผมนายธนวัฒน์   สุรินตะ๊ สมาชิกสภาเทศบาล   

จากกรณีที เสนอให้ที ประชุมพิจารณา ญัตติที  5.3 ขออธิบายเพิ มเติมด้วยครับ วา่ครั้ง

ก่อนเราพิจารณาทุกอย่างตามเอกสาร ขัน้ตอนการประชุมสภาบางครั้งยังไม่สอดคล้อง

นะครับขอข้อมูลเป็นเอกสารพิจารณาครับ  และผมอยากใหห้มายเหตุในรายงานการ

ประชุมว่าการลงมติที ผา่นมานั้น กรณี 5 เสียงต่อ 5 เสียง ว่ามีสมาชิกท่านใดให้

ความเห็นชอบและไม่เห็นชอบ    

 

ประธำนสภำเทศบำล    ญัตติที  5.3 ผา่นมาแล้วนะครับ  เป็นเรื องที ประธานสภาเป็นผู้ชี้ขาดในการเห็นชอบ 

   หรอืไม่เห็นชอบ 
 

นำยกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  กระผมนายไกรลักษณ์  พีรพุทธรางกูร  นายกเทศมนตรี 

การประชุมสภาผมก็เคยไปอบรมเรื องการประชุมสภาการไปอบรมเราใช้งบประมาณที ไป

อบรม  การประชุมสภานั้น เมื อเราได้จัดท่ารายงานการประชุมแล้วเสร็จ ส่งต่อให้

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมพิจารณา  ซึ งเมื อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานการประชุมพิจารณาแล้ว  จึงน่าเข้าสู่ขบวนการรับรองรายงานการประชุม 

ซึ งหากมีการแก้ไขถ้อยค่าในรายงานการประชุมสภาก็ใหเ้สนอใหม้ีการแก้ไข หากมีการ

รับรองรายงานการประชุมแล้วไม่สามารถแก้ไขเพิ มได้ตามระเบียบกฎหมายครับท่าน

ประธานสภา ขอบคุณมากครับ 

 

ประธานสภาเทศบาล   ผมขอท่าความเข้าใจกับสมาชิกสภาเรานะครับ เมื อสักครู่ระเบียบวาระที  2 เรื องรับรอง 

รายงานการประชุมครั้งที ผ่านมา  ผมได้ถามที ประชุมแล้วนะครับว่ามีสมาชิกท่านใดที จะ

แก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่  ก็ใหแ้ก้ไขถ้อยค่าในรายงานการประชุมให้กระท่าโดยมติ

ของที ประชุมสภาท้องถิ น  มตริับรองรายงานการประชุมเสร็จก็ไม่สามารถแก้ไขได้ครับ  

ส่วนระเบียบวาระที  5.3  ก็ได้ผ่านการพิจารณาไปเรียบร้อยแลว้นะครับ  ตอนนีเ้ราอยู่ใน

ระเบียบวาระที  5.4 เรื อง ขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑท์ี ดิน 

และ สิ งก่อสร้าง ที ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการ

ใหม่  ให้สภาเทศบาลเราได้พิจารณาว่าจะเห็นชอบให้โอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์

ที ดนิและสิ งก่อสร้าง ที ท่าใหล้ักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ยน หรอืโอนไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่  หรอืไม่ครับ มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรืออภปิรายหรอืไม่ครับ 

(ไม่ม)ี  ผมจะขอมตจิาก ที ประชุมว่าสมาชิกท่านใด เห็นชอบขออนุมัตโิอนงบประมาณ

รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑท์ี ดนิ และสิ งก่อสร้าง ที ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

เปลี ยน หรอืโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึน้ 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ       11    เสียง 
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ประธำนสภำเทศบำล    5.5  ญัตติ ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแมว่าง เรื อง การก่าจัด 

    สิ งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 

 

ประธำนสภำเทศบำล เรียนเชญิผูบ้ริหารครับ 

 

นำยกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  กระผมนายไกรลักษณ์  พีรพุทธรางกูร  นายกเทศมนตรี 

ด้วยเทศบาลต่าบลแม่วาง ด้วย เทศบัญญัติเทศบาลต่าบลบ้านกาดว่าด้วยการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2543 เรื อง การก่าจัดสิ งปฏิกูลและมูลฝอย ซึ งตราขึ้นใช้บังคับในพื้นที เทศบาลต่าบล

แม่วาง (เทศบาลต่าบลบ้านกาดเดิม) ตามที มีบทบัญญัติก่าหนดให้อ่านาจเจ้าพนักงาน

ท้องถิ นไว้ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที แก้ไขเพิ มเติม มี

ข้อก่าหนดหลายประการ ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ บริบททางสังคม และ

สภาพแวดล้อมต่างๆ ที เปลี ยนแปลงไปของพื้นที ในความรับผิดชอบของเทศบาลต่าบล

แม่วาง ทั้งในด้านข้อก่าหนดในการปฏิบัติและอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ จึงจ่าเป็นต้อง

ตราเทศบัญญัตินี้ อาศัยอ่านาจตามความ ในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 และที แก้ไขเพิ มเติม เทศบาลต่าบลแม่วาง โดย นายกเทศมนตรีต่าบลแม่วาง 

จงึได้ยกร่าง เทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง เรื อง การก่าจัดสิ งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 

2559 เพื อใช้บังคับในเขตเทศบาลต่าบลแม่วาง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ

พื้นที ต่อไป จึงเรียนมาเพื อโปรดให้สภาเทศบาลต่าบลแม่วาง พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ต่อไป  และขอเสนอใหพ้ิจารณา 3 วาระรวด 

 

ประธำนสภำเทศบำล  ให้ทางเจ้าหน้าที ได้ช้ีแจง เกี ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง  เรื อง  การก่าจัด 

    สิ งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 ตามที ผูบ้ริหารได้เสนอญัตติและขอมติที ประชุมได้ 

    พิจารณา 3 วาระรวด  ผมขอมตทิี ประชุมสมาชิกท่านใดใหพ้ิจารณา 3  วาระรวดโปรด 

    ยกมอืขึ้น 

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   ๑1   เสยีง              

       

ประธำนสภำเทศบำล   ขอให้เจ้าหนา้ที ช้ีแจงเกี ยวกับเทศบัญญัตินี้ครับ 
 

นิติกร   สืบเนื องมาจากเทศบัญญัติทั้ง 5 ฉบับ ได้ผ่านสภาเทศบาลต่าบลแมว่าง เมื อสมัยสามัญ  

   สมัยที  2 ครั้งที  1 เมื อวันที  21 พฤษภาคม  2558  แล้ว  และในขั้นตอนการเสนอให้ 

ผูว้่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เห็นชอบ  เจา้หน้าที จังหวัดเชียงใหมแ่จง้ให้แก้ไขร่างเทศ

บัญญัติใหมท่ั้งหมด  โดยให้แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

2535  ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขซึ งมีตัวอย่างร่างเทศบัญญัติแต่ละเรื อง   
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เพื อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและง่ายต่อการตรวจสอบงานนิตกิรขอแก้ไขร่างเทศบัญญัติ

ทั้ง 5 ฉบับใหม่และขอให้สภาเทศบาลต่าบลแมว่างพิจารณาใหมอ่ีกรอบ   ส่วนรา่งเทศ

บัญญัติ เรื อง การก่าจัดสิ งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559  สาระส่าคัญคงเดิมเพียงแต่

จัดให้เป็นไปตามรูปแบบแนวทางการปฏิบัติตรม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

กรมอานามัย กระทรวงสาธารสุข โดยตัดเนือ้หาในส่วนของมูลฝอยติดเชือ้ออก ซึ งจะ

เสนอแยกเป็นเทศบัญญัติเฉพาะเรื องดังกล่าวอีกครั้งในสมัยประชุมครั้งต่อไป  ทั้งนี้ข้อ

ปฏิบัติตามร่างเทศบัญญัติเดิมที แตกต่างจากตัวอย่างของกรมอนามัยจะระบุไว้ในข้อ 11 

และข้อ 13 และได้เพิ มแบบค่าขอแนบท้ายเทศบัญญัติฉบับนี้ ขอบคุณค่ะ 
 

ประธำนสภำเทศบำล  ทางเจา้หนา้ที ได้ช้ีแจงแล้ว  มีท่านอื นจะอภปิราย และแสดงความคิดเห็นเกี ยวกับ 

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแมว่าง เรื อง การก่าจัดสิ งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559  

 (ไม่ม)ี  ขอมตทิี ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการรา่งเทศบัญญัติเทศบาลต่าบล 

 แมว่างเรื อง  การก่าจัดสิ งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 ท่านใดเห็นชอบรับหลักการ 

โปรดยกมอืขึน้ครับ  
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   ๑1   เสยีง   
 

ประธำนสภำเทศบำล มตทิี ประชุม เห็นชอบ 11  เสียง เห็นชอบรับหลักการ  การพิจารณาวาระที  2 นั้น  ใหท้ี 

ประชุมสภาท้องถิ นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานที ประชุมเป็นประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ  สมาชิกท่านใดประสงค์จะแปรญัตติ เรียนเชิญครับ ไม่มสีมาชิก

ท่านใดที จะประสงค์จะแปรญัตติ    ผมขอมตทิี ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงรา่ง

เดิมไว้  โปรดยกมอืขึน้ 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   ๑1   เสยีง   
 

ประธำนสภำเทศบำล มตทิี ประชุมให้คงรา่งเดิมไว้  ในการพิจารณาวาระที  3 ไม่มกีารอภิปรายขอมตทิี ประชุม 

   สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแมว่าง เรื อง การก่าจัด 

    สิ งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ โปรดยกมือขึ้น 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   ๑1   เสยีง   

          

ประธำนสภำเทศบำล    5.6  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง เรื อง การจ่าหน่ายสินค้า 

   ในที หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559 

 

ประธำนสภำเทศบำล เรียนเชญิผูบ้ริหารครับ 
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นำยกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  กระผมนายไกรลักษณ์  พีรพุทธรางกูร  นายกเทศมนตรี 

ด้วยเทศบาลต่าบลแม่วางด้วย เทศบัญญัติเทศบาลต่าบลบ้านกาดว่าด้วยการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2543 เรื อง การจ่าหน่ายสินค้าในที หรือทางสาธารณะ ซึ งตราขึ้นใช้บังคับในพื้นที 

เทศบาลต่าบลแม่วาง (เทศบาลต่าบลบ้านกาดเดิม) ตามที มีบทบัญญัติก่าหนดให้อ่านาจ

เจ้าพนักงานท้องถิ นไว้ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที แก้ไข

เพิ มเติม มีข้อก่าหนดหลายประการ ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ บริบททางสังคม และ

สภาพแวดล้อมต่างๆ ที เปลี ยนแปลงไปของพื้นที ในความรับผิดชอบของเทศบาลต่าบล

แม่วาง ทั้งในด้านข้อก่าหนดในการปฏิบัติและอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ จึงจ่าเป็นต้อง

ตราเทศบัญญัตินี้ อาศัยอ่านาจตามความ ในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 และที แก้ไขเพิ มเติม เทศบาลต่าบลแม่วาง โดย นายกเทศมนตรีต่าบลแม่วาง 

จึงได้ยกร่าง เทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง เรื อง การจ่าหน่ายสินค้าในที หรือทาง

สาธารณะ พ.ศ. 2559 เพื อใช้บังคับในเขตเทศบาลต่าบลแม่วาง ให้เหมาะสมและ

 สอดคล้องกับสภาพพื้นที ตอ่ไป  จึงเรียนมาเพื อโปรดให้สภาเทศบาลต่าบลแม่วาง 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป และขอเสนอใหพ้ิจารณา 3 วาระรวด 

 

ประธำนสภำเทศบำล   ขอให้เจ้าหนา้ที ช้ีแจงเกี ยวกับเทศบัญญัตินี้ครับ 

 

นิติกร   ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง เรื อง การจ่าหน่ายสินค้าในที หรือทางสาธารณะ  

พ.ศ. 2559  มีการระบุข้อก่าหนดที แตกต่างจากตัวอย่างของกรมอนามัยซึ งปรากฏใน

เทศบัญญัติเดิม ในข้อ 12 มีการแก้ไขตารางอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายโดยเพิ มการ

จ่าหน่ายสินค้าประเภทอาหารเพื อให้สอดคล้องตามเนื้อหาของเทศบัญญัติและได้เพิ ม

แบบค่าขอแนบท้ายของเทศบัญญัติฉบับนี ้ ขอบคุณค่ะ 
 

ประธำนสภำเทศบำล  ทาง  เจ้าหน้าที ได้ชีแ้จง เกี ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง  เรื อง การ 

จ่าหน่ายสินค้าในที หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559   ตามที ผูบ้ริหารได้เสนอญัตติและ

ขอมตทิี ประชุมได้พิจารณา 3 วาระรวด  ผมขอมติที ประชุมสมาชิกท่านใดใหพ้ิจารณา 3  

วาระรวดโปรดยกมอืขึน้ 

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   ๑1   เสยีง   

      

ประธำนสภำเทศบำล มตทิี ประชุม เห็นชอบ 11  เสียง ให้พิจารณา 3 วาระรวด  วาระที  1เห็นชอบรับหลักการ   

สมาชิกท่านใดที จะแสดงความคิดเห็นอภปิราย เกี ยวกับญัตตินี้ก่อนที เราจะรับหลักการ 

เชญิครับสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือแสดงความคิดเห็นเกี ยวกับร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลต่าบลต่าบลแมว่างนี ้ไม่ม ีผมขอมติที ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการ 
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ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแมว่าง เรื อง  การจ่าหน่ายสินค้าในที หรือทาง

สาธารณะ พ.ศ. 2559 ท่านใดเห็นชอบรับหลักการยกมือขึ้นครับ  

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   ๑1   เสยีง   

   

ประธำนสภำเทศบำล มตทิี ประชุม เห็นชอบ 11  เสียง เห็นชอบรับหลักการ  ในการพิจารณา 3 วาระรวด 

   การพิจารณาวาระที  2 นั้น  ใหท้ี ประชุมสภาท้องถิ นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดย 

   ให้ประธานที ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  สมาชิกท่านใดประสงค์จะแปร 

ญัตติ  เรยีนเชิญครับ  ครับ  ไม่มสีมาชิกท่านใดที จะประสงค์จะแปรญัตติ  ขอมติที ประชุม 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงรา่งเดิมไว้  โปรดยกมอืขึน้ 

    

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   ๑1   เสยีง   

 

ประธำนสภำเทศบำล มตทิี ประชุมให้คงรา่งเดิมไว้  ในการพิจารณาวาระที  3 ไม่มกีารอภิปรายขอมตทิี ประชุม 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแมว่าง วาง เรื อง การ

จ่าหน่ายสินค้าในที หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2559 ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็น 

เทศบัญญัติ โปรดยกมือขึ้น 

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   ๑1   เสยีง   

    

ประธำนสภำเทศบำล    5.7  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง ตลาด พ.ศ. 2559 

 

ประธำนสภำเทศบำล เรียนเชญิผูบ้ริหารครับ 

 

นำยกเทศมนตรฯี เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  กระผมนายไกรลักษณ์  พีรพุทธรางกูร  นายกเทศมนตรี 

ด้วยเทศบาลต่าบลแม่วาง ด้วย เทศบัญญัติเทศบาลต่าบลบ้านกาดว่าด้วยการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2543 เรื อง ตลาด พ.ศ. 2559  ด้วย เทศบัญญัติเทศบาลต่าบลบ้านกาดว่าด้วย

การสาธารณสุข พ.ศ. 2543 เรื อง ตลาด ซึ งตราขึ้นใช้บังคับในพื้นที เทศบาลต่าบลแม่วาง 

(เทศบาลต่าบลบ้านกาดเดิม) ตามที มีบทบัญญัติก่าหนดให้อ่านาจเจ้าพนักงานท้องถิ นไว้ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที แก้ไขเพิ มเติม มีข้อก่าหนด 

หลายประการ ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ บริบททางสังคม และสภาพแวดล้อม

ต่างๆ ที เปลี ยนแปลงไปของพื้นที ในความรับผิดชอบของเทศบาลต่าบลแม่วาง ทั้งในด้าน

ข้อก่าหนดในการปฏิบัติและอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ จงึจ่าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 
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อาศัยอ่านาจตามความ ในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที 

แก้ไขเพิ มเติม เทศบาลต่าบลแมว่าง   โดย   นายกเทศมนตรีต่าบลแมว่าง จึงได้ยกร่าง  

เทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง เรื อง ตลาด พ.ศ. 2559 เพื อใช้บังคับในเขตเทศบาล

ต่าบลแมว่าง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที ตอ่ไป จึงเรียนมาเพื อโปรดให้

สภาเทศบาลต่าบลแม่วาง พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป และขอเสนอให้พิจารณา 3 

วาระรวด 

 

ประธำนสภำเทศบำล   ขอให้เจ้าหนา้ที ช้ีแจงเกี ยวกับเทศบัญญัตินี้ครับ 

 

นิติกร   ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง ตลาด พ.ศ. 2559  มีการระบุข้อก่าหนดที  

แตกต่างจากตัวอย่างของกรมอนามัยซึ งปรากฏในเทศบัญญัติเดิม ในข้อ 29 มีการแก้ไข

ตารางอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายโดยเพิ มการจ่าหนา่ยสินค้า ประเภทอาหารเพื อให้

สอดคล้องตามเนื้อหาของเทศบัญญัติและได้เพิ มแบบค่าขอแนบท้ายของเทศบัญญัติฉบับ

นี ้ ขอบคุณค่ะ 
 

ประธำนสภำเทศบำล  ทาง  เจ้าหน้าที ได้ชีแ้จง คณะผูบ้ริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแมว่าง  

เรื อง ตลาด  พ.ศ. 2559   เพื อให้ที ประชุมได้พิจารณา และได้เสนอพิจารณา 3 วาระ

รวด สมาชิกท่านใดให้ประชุม 3 วาระรวด โปรดยกมอืขึน้ครับ 

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   ๑1   เสยีง   

   

ประธำนสภำเทศบำล ที ประชุมเห็นชอบ 11  เสียง  ให้พจิารณา 3 วาระรวด  วาระที  1เห็นชอบรับหลักการ   

สมาชิกท่านใดที จะแสดงความคิดเห็นอภปิราย เกี ยวกับญัตตินี้ก่อนที เราจะรับหลักการ 

เชญิครับสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือแสดงความคิดเห็นเกี ยวกับร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลต่าบลต่าบลแมว่างนี ้ไม่ม ี ผมขอมตทิี ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการ

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแมว่าง เรื อง  ตลาด  พ.ศ. 2559 ท่านใดเห็นชอบรับ

หลักการโปรดยกมอืขึน้ครับ  

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   ๑1   เสยีง   

          

ประธำนสภำเทศบำล มตทิี ประชุม เห็นชอบ 11  เสียง เห็นชอบรับหลักการ  ในการพิจารณา 3 วาระรวด 

   การพิจารณาวาระที  2 นั้น  ใหท้ี ประชุมสภาท้องถิ นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดย 

   ให้ประธานที ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  สมาชิกท่านใดประสงค์จะแปร 

   ญัตติ  เรยีนเชิญครับ  ไม่มีสมาชิกท่านใดที จะประสงค์จะแปรญัตติ  ขอมตทิี ประชุม  

   สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงรา่งเดิมไว้  โปรดยกมอืขึน้ 
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มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   ๑1   เสยีง   

   

ประธำนสภำเทศบำล มตทิี ประชุมให้คงร่างเดิมไว้  ในการพิจารณาวาระที  3 ไม่มกีารอภิปรายขอมตทิี ประชุม 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแมว่าง เรื อง ตลาด  พ.ศ. 

2559  ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ โปรดยกมือขึ้น 

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   ๑1   เสยีง   

   
ประธำนสภำเทศบำล    5.8  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง การควบคุมการเลี้ยง 

    สัตว์หรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559 

 

ประธำนสภำเทศบำล เรียนเชญิผูบ้ริหารครับ 

 

นำยกเทศมนตรฯี เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  กระผมนายไกรลักษณ์  พีรพุทธรางกูร  นายกเทศมนตรี 

ด้วยเทศบาลต่าบลแม่วาง  ด้วย เทศบัญญัติเทศบาลต่าบลบ้านกาดว่าด้วยการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2543 เรื อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ซึ งตราขึ้นใช้

บังคับในพื้นที เทศบาลต่าบลแม่วาง (เทศบาลต่าบลบ้านกาดเดิม) ตามที มีบทบัญญัติ

ก่าหนดให้อ่านาจเจ้าพนักงานท้องถิ นไว้ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

และที แก้ไขเพิ มเติม มีข้อก่าหนดหลายประการ ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ บริบททาง

สังคม และสภาพแวดล้อมต่างๆ ที เปลี  ยนแปลงไปของพื ้นที  ในความรับผิดชอบของ

เทศบาลต่าบลแม่วาง ทั้งในด้านข้อก่าหนดในการปฏิบัติและอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ  

จึงจ่าเป ็นต้องตราเทศบัญญัตินี ้ อาศัยอ่านาจตามความ ในมาตรา 60 แห่ง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที แก้ไขเพิ มเติม เทศบาลต่าบลแม่วาง โดย 

นายกเทศมนตรีต่าบลแม่วาง จึงได้ยกร่าง เทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง เรื อง การ

ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.   2559  เพื อใช้บังคับในเขตเทศบาลต่าบล

แม่วาง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที ต่อไป   จึงเรียนมาเพื อโปรดให้สภา

เทศบาลต่าบลแม่วาง พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป และขอเสนอให้พิจารณา 3 วาระ

รวด 

    

ประธำนสภำเทศบำล   ขอให้เจ้าหนา้ที ช้ีแจงเกี ยวกับเทศบัญญัตินี้ครับ 

 

นิติกร   ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง เรื อง การควบคุมการเลี้ยง สัตว์หรอืปล่อยสัตว์  

   พ.ศ. 2559  มีการปรับใหม่หมดทั้งฉบับโดยสาระส่าคัญในข้อ 5 ซึ งรวบรวมข้อก่าหนด 

เกี ยวกับพืน้ที  ประเภทสัตว์ที ห้ามปล่อย หรอืห้ามเลี้ยงไว้   ขอบคุณค่ะ 
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ประธำนสภำเทศบำล ทาง  เจ้าหนา้ที ได้ช้ีแจง คณะผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง  เรื อง 

การควบคุมการเลี้ยง สัตว์หรอืปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2559  เพื อให้ที ประชุมได้พิจารณา และ

ได้เสนอพิจารณา 3 วาระรวด สมาชิกท่านใดให้ประชุม 3 วาระรวด โปรดยกมอืขึน้ครับ 

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   ๑1   เสยีง   

  

ประธำนสภำเทศบำล ที ประชุมเห็นชอบ 11  เสียง  ให้พจิารณา 3 วาระรวด  วาระที  1เห็นชอบรับหลักการ   

สมาชิกท่านใดที จะแสดงความคิดเห็นอภปิราย เกี ยวกับญัตตินี้ก่อนที เราจะรับหลักการ 

เชญิครับสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือแสดงความคิดเห็นเกี ยวกับร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลต่าบลต่าบลแม่วางนี ้ไม่ม ี ผมขอมตทิี ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการ

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแมว่าง เรื อง  เรื อง การควบคุมการเลี้ยง สัตว์หรอื

ปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2559  ทา่นใดเห็นชอบรับหลักการโปรดยกมอืขึน้ครับ  

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   ๑1   เสยีง   

    

ประธำนสภำเทศบำล มตทิี ประชุม เห็นชอบ 11  เสียง เห็นชอบรับหลักการ  ในการพิจารณา 3 วาระรวด 

   การพิจารณาวาระที  2 นั้น  ใหท้ี ประชุมสภาท้องถิ นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดย 

   ให้ประธานที ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  สมาชิกท่านใดประสงค์จะแปร 

   ญัตติ  เรยีนเชิญครับ  ไม่มีสมาชิกท่านใดที จะประสงค์จะแปรญัตติ  ขอมตทิี ประชุม  

   สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงรา่งเดิมไว้  โปรดยกมอืขึน้ 

     

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   ๑1   เสยีง   

    

ประธำนสภำเทศบำล มตทิี ประชุมให้คงรา่งเดิมไว้  ในการพิจารณาวาระที  3 ไม่มกีารอภิปรายขอมตทิี ประชุม 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแมว่าง เรื อง การควบคุมการ 

เลี้ยงสัตว์หรอืปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2559 ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ โปรดยก 

มอืขึน้ 

   

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   ๑1   เสยีง   

   

ประธำนสภำเทศบำล    5.9  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง เรื อง  สถานที จ่าหนา่ย 

   อาหารและสถานที สะสมอาหาร  พ.ศ. 2559 
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ประธำนสภำเทศบำล เรียนเชญิผูบ้ริหารครับ 

 

นำยกเทศมนตรฯี เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  กระผมนายไกรลักษณ์  พีรพุทธรางกูร  นายกเทศมนตรี 

ด้วยเทศบาลต่าบลแมว่างด้วย เทศบัญญัติเทศบาลต่าบลบ้านกาดว่าด้วยการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2543 เรื อง สถานที จ่าหน่ายอาหารและสถานที สะสมอาหาร ซึ งตราขึ้นใช้บังคับใน

พืน้ที เทศบาลต่าบลแม่วาง (เทศบาลต่าบลบ้านกาดเดิม) ตามที มีบทบัญญัติก่าหนดให้อ่านาจ

เจา้พนักงานท้องถิ นไว้ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที แก้ไข

เพิ  มเติม มีข้อก่าหนดหลายประการ ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ  บริบททาง

สังคม และสภาพแวดล้อมต่างๆ ที เปลี ยนแปลงไปของพื้นที ในความรับผิดชอบของ

เทศบาลต่าบลแม่วาง ทั้งในด้านข้อก่าหนดในการปฏิบัติและอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ จึง

จ่าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้  อาศัยอ่านาจตามความ ในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 และที แก้ไขเพิ มเติม เทศบาลต่าบลแม่วาง โดย นายกเทศมนตรี

ต่าบลแมว่าง จึงได้ยกร่าง เทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแมว่าง เรื อง สถานที จ่าหน่ายอาหาร

และสถานที สะสมอาหาร พ.ศ. 2559 เพื อใช้บังคับในเขตเทศบาลต่าบลแม่วาง ให้

เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที ต่อไป  จึงเรียนมาเพื อโปรดให้สภาเทศบาลต่าบล

แมว่าง พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตอ่ไป และขอเสนอใหพ้ิจารณา 3 วาระรวด 

 

ประธำนสภำเทศบำล   ขอให้เจ้าหนา้ที ช้ีแจงเกี ยวกับเทศบัญญัตินี้ครับ 

      

นิติกร   ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง เรื อง สถานที จ่าหนา่ยอาหารและสถานที สะสม 

อาหาร  พ.ศ. 2559  มีการระบุข้อก่าหนดที แตกต่างจากตัวอย่างของกรมอนามัยซึ ง

ปรากฏในเทศบัญญัติเดิม ในข้อ 6 และ 8 มีการแก้ไขตารางอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้าย

โดยเพิ มการจ่าหนา่ยสินค้าประเภทอาหารเพื อให้สอดคล้องตามเนื้อหาของเทศบัญญัติ

และได้เพิ มแบบค่าขอแนบท้ายของเทศบัญญัติฉบับนี ้ ขอบคุณค่ะ 

 

ประธำนสภำเทศบำล  ครับ  เจ้าหน้าที ได้ชี้แจง คณะผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแม่วาง  

เรื อง สถานที จ่าหนา่ยอาหารและสถานที สะสมอาหาร  พ.ศ. 2559  เพื อให้ที ประชุมได้

พิจารณา และได้เสนอพิจารณา 3 วาระรวด สมาชิกท่านใดให้ประชุม 3 วาระรวด โปรด

ยกมอืขึน้ครับ 

   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   ๑1   เสยีง   
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ประธำนสภำเทศบำล ที ประชุมเห็นชอบ 11  เสียง  ให้พจิารณา 3 วาระรวด  วาระที  1เห็นชอบรับหลักการ   

สมาชิกท่านใดที จะแสดงความคิดเห็นอภิปราย เกี ยวกับญัตตินี้ก่อนที เราจะรับหลักการ 

เชญิครับสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือแสดงความคิดเห็นเกี ยวกับร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลต่าบลต่าบลแมว่างนี ้ไม่ม ี ผมขอมตทิี ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการ

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแมว่าง เรื อง  สถานที จ่าหน่ายอาหารและสถานที สะสม

อาหาร  พ.ศ. 2559   ท่านใดเห็นชอบรับหลักการโปรดยกมอืขึน้ครับ  

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   ๑1   เสยีง   

    

ประธำนสภำเทศบำล มตทิี ประชุม เห็นชอบ 12  เสียง เห็นชอบรับหลักการ  ในการพิจารณา 3 วาระรวด 

   การพิจารณาวาระที  2 นั้น  ใหท้ี ประชุมสภาท้องถิ นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดย 

   ให้ประธานที ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  สมาชิกท่านใดประสงค์จะแปร 

   ญัตติ  เรยีนเชิญครับ  ไม่มีสมาชิกท่านใดที จะประสงค์จะแปรญัตติ  ขอมตทิี ประชุม  

   สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงรา่งเดิมไว้  โปรดยกมอืขึน้ 

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   ๑1   เสยีง   

          

ประธำนสภำเทศบำล มตทิี ประชุมให้คงรา่งเดิมไว้  ในการพิจารณาวาระที  3 ไม่มกีารอภิปรายขอมตทิี ประชุม 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต่าบลแมว่าง เรื อง สถานที จ่าหน่าย

อาหารและสถานที สะสมอาหาร  พ.ศ. 2559 ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 

โปรดยกมอืขึน้ 

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ   ๑1   เสยีง   

 

ระเบียบวำระที่  6 เรื่องอื่น ๆ 

 

ประธำนสภำเทศบำล เชญิคุณประดิษฐ์  บุญมี  ครับ 
 

นำยประดิษฐ์  บุญมี   เรียนท่านประธานสภาที เคารพกระผมนายประดิษฐ์ บุญมีสมาชิกสภาเทศบาลต่าบล 

แมว่าง  ขออนุญาตท่านประธานสภา ตามที ท่านประธานสภาได้ลงมตใินระเบียบวาระที   

5.3 เรื อง ญัตติคา้งพิจารณาเรื องขอรับความเห็นชอบการกู้เงินส่งเสริมกิจการเทศบาล 

(ก.ส.ท) ผมยังสงสัยอยู่ครับ ในการวินิจฉัยของท่านครับ ที ด่วน รีบเร่ง รวบรัดเกินไปครับ  

ไม่ได้ถามความคดิเห็นของสมาชิกสภาแม้แต่คนเดียว  ผมไม่ทราบว่าท่านยึดหลัก 

ข้อบังคับการ 
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ประชุมข้อไหน ในการวินจิฉัยชี้ขาดแบบนีค้รับ  ผมไม่ทราบว่าที ยึดขอ้บังคับการประชุมข้อ

ไหน  ในการวินิจฉัยชี้ขาดแบบนีค้รับ  ซึ งท่านไม่ได้ใช้หลักนิตริัฐ  นิตธิรรม  ในการท่า

หนา้ที   ซึ งในการพิจารณาโครงการกู้เงนิ  เป็นโครงการที ใช้งบประมาณสูงพอสมควร  ใน

อนาคตอาจจะมีผลกระทบต่อหน่วยงานคือเทศบาลในระยะยาว  ผมน่าเรียนท่าน

ประธานสภาว่า วิธีการนี้เป็นวิธีที ดีที สุดแล้วหรอื  ไม่มีทางอื นเลยหรอืครับที จะหาวิธีการ

ด่าเนนิการในการจัดซื้อ 2 โครงการนี้  ที ประชุมครั้งก่อนผมได้น่าเรียนที ประชุมสภา

ทราบว่าเป็นโครงการที ดี  มีความจ่าเป็นเร่งด่วน  สมาชิกหลายๆท่านก็ได้เสนอให้ไป

รวบรวมเอกสาร  หรอืว่าหาข้อมูลจากหนว่ยงานอื น ที มีความชัดเจนในการพิจารณาใน

ครั้งนี ้แต่ดูในด้านเอกสารผมอยากใหท้่านประธานสภาและสมาชิกสภาได้ทราบลอง

กลับไปดูหนังสือสั งการที  มท 0808.4/ว3161  ลงวันที   12  ตุลาคม 2553  ในการ

พิจารณาโครงการเงินกู้ต้องผา่นสภาในการพิจารณาแล้วมีหลักเกณฑเ์งื อนไขต่างๆที ผม

ศกึษามา ซึ งทางผูอ้่านวยการกองคลังขออนุญาตเอ่ยนาม พรอ้มนติิกรก็น่าเรียนและ

ขยายความมาแล้วไม่ทราบว่าผูบ้ริหารได้กลับไปดูในบันทึกการประชุมที ผา่นมาหรือไม่  

ว่าระเบียบหลักเกณฑ์ในการกู้เงินและหนังสือสั งการกับนิตกิรพร้อมผูอ้่านวยการกองคลัง

ได้น่าเรียนที มคีวามชัดเจนในการจะขอกู้เงิน ที จะต้องเป็นโครงการเร่งดว่นมีความจ่าเป็น 

เพื อบ่าบัดทุกข์ บ่ารุงสุข  ของประชาชนเป็นการบริการสาธารณะสังคม ชุมชนในพื้นที  ดู

ในหนังสอืสั งการ ท่านลองเปิดดูคือที ผมตดิใจสงสัยท่านประธานสภา รวบรัด  เร่งรีบ 

เกินไปในการพิจารณา    ในฐานะที ผมมาจากประชาชนยึดถือระเบียบข้อบังคับในการ

ประชุม  การประชุมสภาย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที จะได้ก่าหนดไว้  ซึ งโครงการ

นีว้นิิจฉัยเองสมาชิกสภายังไม่ทราบระยะเวลาในการกู้เงินจ่านวน 5,100,000.-บาท มี

เงื อนไขที ชัดเจนเพียงพอหรือไม่ในการพิจารณาในแตล่ะปีเราต้องจัดสรรงบประมาณใน

การช่าระต้นเท่าไร ดอกเท่าไร  ระยะเวลาเท่าไร  แล้วสถานการณ์การคลังของเราตอนนี้

ยังอยู่ในสภาพที ดหีรอืไม่  มีความเข้มแข็งหรือไม่เนื องจากที ผ่านมาเราก็มีหนี้สินคงค้างอยู่ 

ที ผมน่าเรียนในที ประชุมสภาได้ทราบ  ถ้าเราบวก ลบ คูณ หาร แลว้ค่าดอกเบีย้แต่ละปี 

เป็นเงินจ่านวนเท่าไร เขาก็ไม่มีขอ้มูลให้เราน่าเรียนชี้แจงสมาชิกสภาเราได้ทราบในตอนนี้  

ผมอยากใหก้ลับมาพิจารณาดูอีกครั้ง ในการพิจารณาเงนิกู้ (ก.ส.ท.) ที จริงในระเบียบ

เงื อนไขมีหลายวิธีการที จะด่าเนินการ  ผมได้น่าเรียนไปแล้วผมจะไม่พูดอีก  ในการจัดซื้อ 

2 โครงการนี ้ผมยอมรับว่าเห็นด้วย  แต่วธิีการจัดหางบประมาณมาซือ้นอกจากเราไม่กู้

มันมวีิธีอื นไหม หรอืระยะเวลาในการที จะมาพิจารณาในครั้งนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรใน

การพิจารณาและหาข้อมูลในการด่าเนินการซือ้ ผมขอขอบคุณครับท่านประธานสภา 

 

ประธำนสภำเทศบำล มีท่านอื นจะสอบถามอีกไหมครับ  จะได้ตอบครั้งเดียว เชญิคุณธนวัฒน์  สุรนิต๊ะ  ครับ 
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นำยธนวัฒน์  สุรินต๊ะ  เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  กระผมนายธนวัฒน์  สุรนิต๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาล 

   ต่าบลแมว่าง ครับซึ งมีบทบาทหนา้ที  ตรวจสอบการท่างานผูบ้ริหารและดูงบประมาณ 

ของเทศบาล จากกรณีที เมื อสักครู่ที ผมยกมอืค้านท่าน ญัตตคิ้างพิจารณา คอืเราไม่ได้ 

คัดค้าน เราอยากจะให้ท่านอธิบายเพิ มเติม คือ การลงมตทิ่าไม รวบรัด และอีกอย่างหนึ ง 

ครับผมเป็นหว่งทางเทศบาลหรอืทางผูบ้ริหารกรณีแบบครั้งก่อนเมื อวันที  21 ธันวาคม 

 2558 ที เราประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที  4 ครั้งที  1 เราเลื อนการพิจารณาครั้งนี้   

คือเมื อวันที  11 ธันวาคม 2558 ท่านผู้บริหารเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการกู้ 

เงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท)กู้เพื อมาจะซือ้รถ 2 คันนี ้มีการในการประชุม 

แผนพัฒนาสามปีเพิ มเตมิฉบับที  1 พ.ศ. 2558 ในวันที  14 ธันวาคม 2558 และ

ประกาศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที  15 ธันวาคม 2558 คือ ไม่มแีผนแต่ท่านเสนอญัตติ

ผมเป็นหว่งนะครับ ที จะเกิดปัญหาขึน้มา ถ้าเกิดหนว่ยงานอื น สตง. ปปช. หรอืว่า

หนว่ยงานอะไรสักอย่างเข้ามาตรวจสอบอาจจะเจอขอ้หาท่างานไม่โปร่งใสเหมอืนคติว่า

วัวหายแลว้ล้อมคอก  เหมอืนกรณีรถบัสครั้งก่อนเราเอามาก็มาซ่อมเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร  

แล้วคุ้มค่าเท่าไร  ถ้าอย่างไรจะสอบถามและขอฝากด้วยนะครับอยากใหท้่าน

ประธานสภาช่วยตีความระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ น พ.ศ. 2547 ข้อ 83,84และ 85 ด้วยครับขอบคุณครับ 

 

ประธำนสภำเทศบำล ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 ท่าน ที ได้สอบถามการท่างานของประธานสภา

เกี ยวกับการวินจิฉัยระเบียบวาระการประชุมข้อที  5.3  สืบเนื องจากเมื อประชุมครั้งที 

ผา่นมา สมัยสามัญ สมัยที  4 ครั้งที  1 เมื อวันที  21 ธันวาคม 2558  เป็นญัตติที 

ผูบ้ริหารได้เสนอขอความเห็นขอบจากสภาเพื อกู้เงินจาก (ก.ส.ท)  เพื อซือ้รถจ่านวน 2 

คัน ให้สภาเราได้พิจารณาและมติที ประชุมเมื อคราวนั้น  คือเห็นชอบ 5 เสียง ไม่เห็นชอบ 

5  เสียง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ. 

2547  แก้ไขเพิ มเติมถึงฉบับที  2 พ.ศ. 2554   ข้อ 86  การลงมติให้ถอืเสียงข้างมาก

เป็นเกณฑ ์ เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติเป็นอย่างอื นในกรณีที มคีะแนนเสียงเท่ากันไม่ว่าจะ

เป็นออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย  หรือออกเสียงลงคะแนนลับ  ให้ประธานที ประชุมออก

เสียงเพิ มขึ้นอกีเสียงหนึ งโดยเปิดเผยเป็นเสียงชีข้าด  และประธานที ประชุมจะใหเ้หตุผล

ด้วยหรอืไม่ก็ได้  ในการประชุมวันนั้นผมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื อเป็นการรอบคอบใน

การวินจิฉัยเสียงชีขาดของประธานสภา  ในการกู้เงินผมจงึขอให้เจ้าหน้าที ได้ท่าหนังสือ

เป็นลายลักษณ์อักษรตอ่ประธานสภาในการประชุมสภาครั้งต่อไป คอืเรื องการพิจารณา

เสียงชี้ขาดของประธานสภาเป็นครั้งหนา้คือวันนี ้เข้าใจนะครับ  แล้ววันนี้ผมก็ได้ศกึษา

จากเอกสารที เจ้าหน้าที ได้มอบให ้ไม่วา่จะเป็นเจ้าหน้าที กองคลังหรอืนิตกิร  หลายท่านได้

ท่าหนังสือให้ผมพิจารณาเพื อประกอบการพิจารณาวันนี ้คอืเลื อนจากวันที  21 ธันวาคม 

2558  เป็นวันนีแ้ละผมได้วินจิฉัยแล้ววา่ได้มีมติไปแล้วว่าผมเห็นชอบตามด้วยเหตุผล 
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 เมื อสักครู่นี้  ซึ งผมจะได้เหตุผลหรอืไม่ก็ได้ตามระเบียบมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ มเติมถึงฉบับที  2 พ.ศ. 2554   ข้อ 86 ให้

ประธานที ประชุมออกเสียงเพิ มขึ้นอกีเสียงหนึ งโดยเปิดเผยเป็นเสียงชีข้าด  และประธานที 

ประชุมจะให้เหตุผลด้วยหรือไม่ก็ได้ เป็นสิทธิของประธานสภาจะให้เหตุผลได้หรือไม่ก็ได้

และเมื อสักครู่ผมก็ได้ให้เหตุผลวา่เพื อเป็นการเพิ มประสิทธิภาพในการท่างาน  สะดวก 

รวดเร็ว  และป้องกันการเสี ยงของสมาชิกสภาหลายๆท่านที ใช้บันไดพาดเส้าไฟฟ้าซ่อม 

ไฟกิ ง ถ้าตกลงมาใครจะรับผดิชอบ  อกีอย่างรถขยะต้องเก็บขยะทุกวันผุพังแลว้ครับ

ภายในของรถ  ครับผมขอใหเ้หตุผลแค่นี้ครับมีท่านใดสงสัยอีกไหมครับ  เชิญคุณธนวัฒน์  

สุรินตะ๊  ครับ 
 

นำยธนวัฒน์  สุรินต๊ะ  เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  กระผมนายธนวัฒน์  สุรนิต๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาล 

ต่าบลแมว่าง  เมื อสักครู่ผมถามท่านประธานเรื องกรณีที ท่านผู้บริหารเสนอญัตติก่อนที  

จะมีแผน  ถ้าเกิดมีการตรวจสอบขึ้นมาจะเป็นอย่างไรครับ  ขอให้ท่านประธานสภาชีแ้จง 

ด้วยครับ 
 

ประธำนสภำเทศบำล เรียนเชญิผูบ้ริหารครับ 
 

นำยกเทศมนตรฯี เรียนท่านประธานสภาที เคารพ  กระผมนายไกรลักษณ์  พีรพุทธรางกูร  นายกเทศมนตรี 

การเสนอญัตติท่านต้องดูระเบียบ ขอ้บังคับ การประชุมสภา การยื นญัตติ การตรวจสอบ

หรอืการสอบถามตอ้งเป็นญัตติให้ประธานสภาทราบก่อน  ถ้าท่านตรวจสอบทางสภา

หรอืผูบ้ริหารจะต้องเตรยีมเอกสารไว้ใหต้รวจสอบ เพราะฉะนั้นท่านประธานสภาช่วย

พิจารณาด้วยครับว่าญัตติที สมาชิกสภาเสนอมานั้น  เป็นญัตติแบบไหน อย่างไร เข้าสู่

กระบวนการสภาหรอืไม่ครับ  ท่านประธานสภา   
  

ประธำนสภำเทศบำล ญัตติผู้บริหารเสนอเข้ามาผู้บริหารจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบในญัตติน้ันๆ ส่าหรับมติที  

ประชุมสภา สภาเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณามตขิองที ประชุมสภา ญัตติผูบ้ริหารเป็น

ผูร้ับผดิชอบ ส่าหรับการชี้ขาดผมเมื อสักครู่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ มเติมถึงฉบับที  2 พ.ศ. 2554   

ข้อ 86  ผมรับผดิชอบครับ มีท่านอื นจะสอบถามอีกไหมครับ เมื อไม่มีขอขอบคุณสมาชิก

ทุกท่านที เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ผมขอปิดการประชุม ครับ 
 

                    ปิดประชุม  เวลา  11.45  น. 

 

(ลงชื อ)    ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

                 (นางพรรณี   ผัดดี) 

           นักจัดการงานทั วไปปฏิบัติการ 
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(ลงชื อ)    ผูต้รวจรายงานการประชุม 

              (นายธนวัฒน์   สุรินต๊ะ) 

     เลขานุการสภาเทศบาล 

         

    

 

 

    (ลงชื อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

              (นายประดิษฐ์    บุญมี) 

     

 

 

 

    (ลงชื อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

             (นายนิกร  อุ่นเมอืงอินท์) 

 


